



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 42/2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานคุยกับคุณครู ประจำปีการศึกษา 2564

เพื่อให้การจัดงานคุยกับคุณครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

**กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการโรงเรียนและรองคณบดีคณะครุศาสตร์	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมมั่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาชีพและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
หัวหน้าศูนย์แนะแนว	(อาจารย์ ดร.รัชชัญญ์	ภูษาแก้ว)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(อาจารย์เกศกร	ชินคำ)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**กรรมการฝ่ายดำเนินการระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล	หัวหน้า
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์พีรวิฬน	เทียนศรี	กรรมการ
นางจันทร์รุ่ง	แช่ตั้ง	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประสานงานอาจารย์ผู้สอนเพื่อจัดเตรียมและแจ้งข้อมูลนักเรียน**

อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล	หัวหน้า
อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์พร	ยินดีสุข	กรรมการ
อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงศ์	กรรมการ
อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์อดิญา	วงษ์วาท	กรรมการ
อาจารย์รัชชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	กรรมการ
อาจารย์เกศกร	ชินคำ	กรรมการ
นางสุรรัตนา	ตั้งจิตไพศาล	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประสานงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ**

อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์สุศติดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายให้ข้อมูลนักเรียนแก่ผู้ปกครอง**

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย**

อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุดมมั่ง	กรรมการ
อาจารย์นวพร	สุรนาคะพันธุ์	กรรมการ

อาจารย์นาวิณี	หล้าประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์อินทร์วุธ	เกษตระชนม์	กรรมการ
อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์	จันทร์ไธ	กรรมการ
อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินเืองการ	กรรมการ
อาจารย์มณีการ์	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ	กรรมการ

**กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ**

อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
อาจารย์พิสันธนี	ศรีดุรงฤทธิ์	กรรมการ
อาจารย์สัญญาลักษณ์	ศรียากร	กรรมการ
อาจารย์จารุภัทร	สุจินโณ	กรรมการ
อาจารย์กวีตา	ฟองสถาพร	กรรมการ
อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	กรรมการ
อาจารย์กฤตรัตน์	กฤตพัฒน์วงศ์	กรรมการ
อาจารย์วิไลพรรณ	สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการ
อาจารย์อภินันตรี	ศรีปานเงิน	กรรมการ
อาจารย์พรพรรณ	วิมุกตะลพ	กรรมการ
อาจารย์ศศิธร	เหลืองจินดา	กรรมการ
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์นวล	บุญนาถ	กรรมการ
อาจารย์ชัยัญญภัค	โตเจริญบุตี	กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
อาจารย์สุพิศนธ์	ฝึกฝน	กรรมการ
อาจารย์ถน	หลินตาล	กรรมการ
อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ
อาจารย์เชน	พันธะสา	กรรมการ
อาจารย์ณิชาภัทร	วินัยธรรมกุล	กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย	ทองหงษ์	กรรมการ
Teacher Takeshi	Kashima	กรรมการ
Teacher Joseph William	Bisset Grant	กรรมการ
Teacher Louis Dylan	Chandler	กรรมการ

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีณีย์พร	ยินดีสุข	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรรรณ	วุฒฑะกุล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนก	จันทร์ธา	กรรมการ
อาจารย์วันทนา	ทวีคุณธรรม	กรรมการ
อาจารย์ปรารณา	เกษน้อย	กรรมการ
อาจารย์อภิรดี	ณ สงขลา	กรรมการ
อาจารย์สิริภัทร	ชื่นค้า	กรรมการ
อาจารย์บุญฤทธิ	บุญมา	กรรมการ
อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์	กรรมการ
อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์	กรรมการ
อาจารย์พงษ์ภัค	พิทยชินโชติ	กรรมการ
อาจารย์พิสิษฐ	บรรจง	กรรมการ
อาจารย์สรายุทธ	ไกรวัฒน์พงศ์	กรรมการ

**กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์**

อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชณิษฐ	คำทอน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	ทิมสถิตย์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา	นำแสงวานิช	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ
อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	กรรมการ
อาจารย์วิวัฒน์	ลิ่งศ์วัฒน์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลั่งมิตติวิริยะเวช	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	กรรมการ
อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์	กรรมการ
อาจารย์ณภักซ์	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
อาจารย์ไพโรจน์	โองตั้ง	กรรมการ
อาจารย์วีรพล	เทพบรรหาร	กรรมการ
อาจารย์ธาดาพนิตส์ติ	ศุกลวิริยะกุล	กรรมการ
อาจารย์มารุต	เลิศจตุพร	กรรมการ
อาจารย์ ดร.นที	ปิตวรรณ	กรรมการ

**กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์**

อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ	ศิรีรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์สายสวาท	สุวัฒน์กัญญา	กรรมการ
อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์ธาริณี	วิทยาอนิวรรณ	กรรมการ
อาจารย์พิรุลาวัฒน์	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์วรรณมา	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน	นาสวาสดี	กรรมการ
อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง	กรรมการ
อาจารย์รัฐภิกษา	ตั้งพุทธิพงศ์	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง	กรรมการ
อาจารย์ศุภจิภา	งามสอาด	กรรมการ
อาจารย์ณัฐธยาน์	เลขาวัฒน์พงษ์	กรรมการ
อาจารย์จักรกฤต	ภุขงค์ประเวศ	กรรมการ
อาจารย์จารุภา	กิจเจริญปัญญา	กรรมการ
อาจารย์วรุฒม์	ผิวงาม	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา	กรรมการ
อาจารย์ปริญวัฒน์	ธรรมา	กรรมการ
อาจารย์ณิชา	ทศแสนสิน	กรรมการ
อาจารย์จิรัชยา	ปิ่นทานนท์	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์	กรรมการ

**กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา**

อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	หรรษานิมิตกุล	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธานินทร์	บุญญาลงกรณ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชญาภัทร์	สมกระโทก	กรรมการ
อาจารย์ปรีชา	สุริยะ	กรรมการ

อาจารย์นวรรตน์	ธัญญศิริ	กรรมการ
อาจารย์จารุวรรณ	ตันจันทรพงศ์	กรรมการ
อาจารย์ธนายศ	พุทธพงศ์	กรรมการ
อาจารย์วรกมล	สุนทรานนท์	กรรมการ
อาจารย์ธวิทย์	ช่วยบำรุง	กรรมการ
อาจารย์จิตติวัสส์	รัตนเย็นใจ	กรรมการ
อาจารย์เพชรพล	พรมมา	กรรมการ
อาจารย์วชิรวิทย์	ข้างแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ณัฐธร	จันทร์ประดิษฐ์	กรรมการ

#### **กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ**

อาจารย์อดิญา	วงษ์วาท	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อุทัย	ศาสตรา	กรรมการ
อาจารย์สุจินต์	วัฒนะรัตน์	กรรมการ
อาจารย์สุปฏิภูมิ	แก้วกุลวนิชย์	กรรมการ
อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	กรรมการ
อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์จักษณธ์ณชนม์	เปรมนิรันดร์	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ
อาจารย์วีระกิจ	สุวรรณพิทักษ์	กรรมการ

#### **กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ**

อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	กรรมการ
อาจารย์ทิพวัลย์	ตาปนนานนท์	กรรมการ
อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์โมริสา	ชั้นที่ท้าว	

#### **กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน**

อาจารย์เกศกร	ชื่นคำ	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ประเสริฐ	บุญสมบุญสุนต์สกุล	กรรมการ
อาจารย์ทรงพล	เพ็ชรทอง	กรรมการ
อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	กรรมการ

#### **หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ**

อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร	หัวหน้า
Teacher Rene Francois	Liebow	กรรมการ
Teacher William Lawrence	Haddock	กรรมการ
Teacher Riley Neil	Wilson	กรรมการ
Teacher Martina Huckova	Huckova	กรรมการ
Teacher Marko	Zizek	กรรมการ
Teacher Alex	Martinez	กรรมการ
Teacher Edward	Aldworth	กรรมการ
นางสวณันทกาญจน์	สุทธิบุญยพันธ์	กรรมการ

#### **กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์**

อาจารย์สุพิสณฑ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
อาจารย์กมลชนก	สกนธ์วัฒน์	กรรมการ
นางสาวณัฐฐา	แก่นประกอบ	กรรมการ
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ

#### **กรรมการฝ่ายธุรการ**

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพโร	ทองคำ	กรรมการ
<b>กรรมการฝ่ายการเงิน</b>		
นางสัททยา	เกวาระนิต	หัวหน้า
นางสาวอภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ
<b>กรรมการฝ่ายงบประมาณ</b>		
อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
อาจารย์ณภาภัส	พรหมแก้วงาม	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ
<b>กรรมการฝ่ายประเมินผล</b>		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์